

# THÔNG TRI

## VỀ LÃNH ĐẠO ĐẠI HỘI HỘI NÔNG DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2023 - 2028 TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM LẦN THỨ VIII

(Tiếp theo trang 1)

1- Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và vị trí, vai trò của giai cấp nông dân trong giai đoạn mới; xác định nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh". Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng "Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; tạo thuận lợi để nông dân chủ động tiếp cận thị trường, các nguồn lực, các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, kinh doanh. Tập trung tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của đại hội nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, chỉnh đốn, củng cố tổ chức hội nông dân các cấp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt; đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ nội

dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nông dân vào tổ chức hội; xây dựng giai cấp nông dân phát triển toàn diện, văn minh, có trách nhiệm xã hội; khơi dậy và phát huy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, tương thân, tương ái, ý chí, khát vọng vươn lên, xây dựng quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc; sản phẩm nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn...; thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với nhu cầu thị trường.

2- Các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo ban chấp hành hội nông dân cùng cấp thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đại biểu hội nông dân nhiệm kỳ 2023 - 2028, trong đó cần lưu ý các nội dung sau:

- Xây dựng văn kiện đại hội đảm bảo chất lượng, đánh giá đúng thực trạng tình hình hoạt động của hội trong 05 năm qua, khẳng định những kết quả đạt được, nêu rõ những hạn chế, yếu

kém, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nghị quyết đại hội đảng các cấp và chức năng, nhiệm vụ của hội để đề ra phương hướng công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ tới bảo đảm phù hợp, sáng tạo, thiết thực, khả thi, khắc phục được những hạn chế, yếu kém, góp phần nâng cao đời sống, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của hội viên, nông dân.

- Công tác nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy, thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Đảng, Nhà nước và Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam, lựa chọn được những người có đủ điều kiện, năng lực, uy tín, tâm huyết với công tác hội và phong trào nông dân; xây dựng cơ quan lãnh đạo hội các cấp đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, cơ cấu hợp lý, có sự kế thừa và phát triển. Quan tâm bố trí cán bộ trẻ, cán bộ nữ, người am hiểu nông nghiệp, nông dân, nông thôn vào cơ quan lãnh đạo hội. Thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ hội không đủ thời gian tái cử theo quy định.

- Việc tổ chức đại hội hội nông dân các cấp thực hiện theo Điều lệ và các văn bản chỉ đạo, hướng

### Ra mắt thẻ Việt - thẻ khám chữa bệnh thông minh tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Thái Bình

Sáng ngày 20/9, Bệnh viện Y học Cổ truyền Thái Bình tổ chức ra mắt thẻ Việt - thẻ khám chữa bệnh thông minh tích hợp thanh toán không dùng tiền mặt. Đây là đơn vị y tế đầu tiên của tỉnh triển khai thẻ khám chữa bệnh thông minh tích hợp thanh toán không dùng tiền mặt.

Thẻ khám chữa bệnh thông minh tại Bệnh viện tích hợp nhiều tính năng ưu việt, người dân có thể đặt lịch khám từ xa, thanh toán và dữ liệu hồ sơ khám bệnh. Cụ thể, khi đăng ký và sử dụng thẻ khám chữa bệnh thông minh, người bệnh chủ động được thời gian khám bệnh, tiết kiệm thời gian chờ lấy số, xếp hàng chờ thanh toán; không phải mang theo sổ khám bệnh. Thẻ còn lưu trữ toàn bộ thông tin về những lần khám chữa bệnh, giúp người bệnh có thể tra cứu thông tin tiện lợi, chính xác. Thẻ khám chữa bệnh thông minh cũng giống như thẻ ATM, người bệnh có thể sử dụng thẻ trong dịch vụ thanh toán chi phí khám chữa bệnh, mua thuốc, trả tiền gửi xe... ở Bệnh viện. Không chỉ mang lại lợi ích cho người bệnh, việc sử dụng thẻ khám chữa bệnh thông minh còn giúp Bệnh viện đơn giản hóa quy trình khám chữa bệnh; giảm áp lực cho bộ phận tiếp đón, thu ngân... Ngoài Bệnh viện Y học Cổ truyền Thái Bình, bệnh nhân có thể dùng thẻ để khám tại một số bệnh viện có hệ thống thẻ trên toàn quốc.

Việc triển khai thẻ khám chữa bệnh thông minh thể hiện quyết tâm, nỗ lực của Bệnh viện Y học Cổ truyền Thái Bình trong đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần giảm tải cho hành chính, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, khám chữa bệnh, từng bước thực hiện tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Sau lễ ra mắt, các đại biểu được xem quy trình mô phỏng và tham quan việc sử dụng thẻ tại Bệnh viện.

### TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THÁI BÌNH Thu nhận 101 đơn vị máu trong ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 2

Sáng ngày 20/9, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp với Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2022. Ngày hội hiến máu thu hút 150 cán bộ, giảng viên, sinh viên của nhà trường đăng ký tham gia. Ban tổ chức đã thu nhận 101 đơn vị máu an toàn để bổ sung vào ngân hàng máu, phục vụ cho nhu cầu điều trị, cấp cứu cho bệnh nhân cần máu.

Thông qua đợt hiến máu nhằm góp phần giáo dục truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, đồng thời nâng cao nhận thức của thể cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình về hoạt động hiến máu tình nguyện.



Cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình tham gia hiến máu tình nguyện.

## Bảo đảm bữa ăn bán trú an toàn, đủ chất cho học sinh

Sau 3 tuần bước vào năm học mới, cùng với rèn nề nếp và tổ chức các hoạt động giáo dục, việc kiểm soát chất lượng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm bếp ăn bán trú luôn được các trường đặt lên hàng đầu.



Ban Giám hiệu Trường Mầm non Vũ Tiến (Vũ Thu) thường xuyên kiểm tra, giám sát khu vực bếp ăn của trường.

Tại Trường Mầm non Vũ Tiến (Vũ Thu), công việc chuẩn bị bữa ăn trưa cho trẻ được chuẩn bị kỹ lưỡng với nhiều công đoạn như: giao nhận, sơ chế, chế biến thực phẩm và chia khẩu phần cho các lớp theo từng nhóm tuổi. Khu vực bếp ăn được bố trí ngăn nắp, sắp xếp gọn gàng, vệ sinh sạch sẽ. Cô giáo Trần Thị Ánh Nguyệt, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Nhà trường có 3 khu, mỗi khu đều có bếp ăn và có nuôi riêng, phục vụ bữa ăn bán trú cho hơn 450 học sinh. Nhà trường ký hợp đồng với nhà cung cấp nguyên liệu yêu cầu bảo đảm tươi ngon, nguồn gốc rõ ràng, có hạn sử dụng. Hàng ngày, khi nhận thực phẩm, đại diện Ban Giám hiệu và nhân viên nhà bếp đều trực tiếp kiểm tra thực phẩm. Khi phát hiện hàng không đúng chất lượng sẽ yêu cầu nhà cung cấp đổi trả ngay. Việc vệ sinh trong

bếp ăn luôn được thực hiện theo quy trình bếp một chiều. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, độ ẩm cao như hiện nay, thức ăn dễ bị ôi thiu nên sau khi chế biến khẩu phần ăn cho trẻ, các cô nuôi sẽ chuyển luôn đến các lớp để bảo đảm chất lượng, an toàn. Ngoài nguyên liệu tươi ngon, quá trình chế biến bảo đảm an toàn, Trường Mầm non Vũ Tiến còn chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đầy đủ theo đúng quy định. Chính sự quan tâm từng bữa ăn, giấc ngủ cho trẻ đã mang lại niềm tin cho phụ huynh có con đang học tại nhà trường trong những năm qua.

Tại Trường Tiểu học Kim Đồng (thành phố Thái Bình), với các bữa ăn ngon miệng cùng tâm trạng vui vẻ của hơn 800 học sinh là kết quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ Ban Giám hiệu, nỗ lực tổ chức bữa ăn bán trú của giáo viên chủ

Ngoài Covid-19, sự xuất hiện của bệnh đậu mùa khỉ làm tăng mối lo ngại về các bệnh truyền nhiễm mới nổi. Dù đến nay, Việt Nam nói chung, Thái Bình nói riêng chưa ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ nhưng công tác phòng, chống bệnh vẫn được thực hiện với tinh thần sớm hơn một bước, cao hơn một mức.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố dịch bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế. Xác định nguy cơ dịch bệnh xâm nhập luôn thường trực bởi hiện nay nhiều quốc gia gần với Việt Nam đã ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ, cùng với các tỉnh, thành phố, ngành y tế Thái Bình đã có văn bản hướng dẫn các đơn vị y tế chủ động phòng, chống dịch bệnh. Mới đây nhất là văn bản triển khai thực hiện hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ. Theo đó, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị khám chữa bệnh nghiên cứu, xây dựng kế hoạch để kịp thời phát hiện và thực hiện các biện pháp cách ly đối với các bệnh nghi ngờ, trường hợp bệnh; tổ chức chẩn đoán, điều trị bệnh đậu mùa khỉ theo hướng dẫn chuyên môn và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trung tâm y tế các huyện, thành phố điều tra dịch tễ, tăng cường giám sát tại cộng đồng, các cơ sở y tế phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ; phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, truy vết những trường hợp tiếp xúc gần; triển khai các hoạt động truyền thông về dịch bệnh đậu mùa khỉ, các biện pháp phòng bệnh tại cộng đồng.

Với số lượng bệnh nhân đến khám, điều trị đông, Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng đã chủ động các biện pháp giám sát dịch bệnh đậu mùa khỉ. Bác sĩ Lê Thị Loan, Phòng Khám truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa huyện cho biết: Khi bệnh nhân sốt, có mụn nước đến khám, chúng tôi thực hiện khai thác thông tin dịch tễ về việc có từng ở nước ngoài về không, nhất

## Chủ động giám sát phòng bệnh đậu mùa khỉ

là các nước có nhiều ca mắc. Sau đó, kiểm tra một số triệu chứng: mụn nước, sưng, nổi hạch... Bên cạnh đó, chúng tôi tiến hành làm một số xét nghiệm để loại trừ. Đến nay, qua giám sát cũng chưa ghi nhận trường hợp nghi mắc.

Ngoài việc chủ động giám sát ở khu vực khám bệnh, Bệnh viện cũng đã bố trí cho cán bộ đi tập huấn, xây dựng phác đồ điều trị... Bác sĩ Phạm Văn Hải, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng chia sẻ: Những thông tin mới về bệnh đậu mùa khỉ đều được Bệnh viện cập nhật và thông tin tới toàn thể cán bộ, nhân viên. Bên cạnh đó, cử cán bộ đi tập huấn; để nghị khoa truyền nhiễm xây dựng kế hoạch, phác đồ điều trị; tuyên truyền hướng dẫn phòng bệnh qua các cuộc họp hội đồng người bệnh, mạng xã hội... Xác định đây là dịch bệnh mới nổi nguy hiểm, Bệnh viện sẽ tiếp tục cập nhật, bám sát các văn bản chỉ đạo của ngành.

Tại Bệnh viện Nhi Thái Bình, với số lượng bệnh nhân đông, nhiều trẻ nhập viện với các triệu chứng



Nhân viên y tế tuyên truyền các biện pháp phòng, chống đậu mùa khỉ cho người dân.

ĐANG ANH

ĐANG ANH

HOÀNG LANH